

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ

ในยุคประเทศเปิดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การศึกษาวิทยาศาสตร์ไทยต้องก้าวตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจจุบันคนไทยต้องปรับตัวให้มาก ทั้งในเรื่องการสื่อสาร การรับข่าวสารข้อมูล การกรองข่าวสารที่ได้รับว่าควรเชื่อได้หรือไม่ มีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น การเขียนบทความต่าง ๆ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการ รวมถึงวารสารที่ท่านถืออ่านอยู่ฉบับนี้ ล้วนแต่เป็นผลผลิตจากความเหนื่อยยากของผู้วิจัย ผู้เขียนบทความ รวมทั้งการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ อย่างละเอียดลออ ของผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงมีรอยผิดพลาดบ้าง ซึ่งทางกองบรรณาธิการยินดีรับแจ้งเพื่อทำใบแก้ไขความที่เปลี่ยนแปลง (Errata) ด้านท้ายของฉบับที่ 2 ของวารสารแต่ละเล่ม

บทความในวารสารฉบับที่ท่านถืออยู่นี้ประกอบด้วยบทความวิจัยวิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง บทความวิจัยวิทยาศาสตร์ศึกษา 6 เรื่อง และบทความวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา 1 เรื่อง ทางกองบรรณาธิการเคารพความคิดเห็นในบทความของผู้นิพนธ์ทุกเรื่อง โดยยังคงความคิดเห็นของผู้นิพนธ์เป็นหลัก และส่งขอเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของบทความนั้น ๆ นอกจากนี้ทางกองบรรณาธิการได้จัดส่งไฟล์บทความให้ผู้นิพนธ์ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนตีพิมพ์ (Author proof) ทำให้กระบวนการตรวจสอบครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด

ปัจจุบันวารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ (ISSN 1906-9790) อยู่ในฐานข้อมูล TCI ซึ่งทางกองบรรณาธิการจะรักษาคุณภาพและพัฒนาให้เป็นวารสารวิชาการมาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ผู้สนใจทุกท่านสามารถเข้าไปศึกษาวิธีเตรียมต้นฉบับในการตีพิมพ์ กองบรรณาธิการ และค้นหาบทความต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร JSTEL แบบออนไลน์ได้ที่ <http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL>

ในวารสารฉบับนี้มีการแก้ไขตำแหน่งวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแจ้งเพิ่มเติม ทางกองบรรณาธิการเปิดรับบทความวิจัยที่เป็นการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างย่อไม่เกิน 12-15 หน้า ส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่น ๆ ส่งมาเป็นเอกสารเพิ่มเติม (supplementary documents) เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ยังเปิดรับบทความที่ถอดเนื้อความวิทยาศาสตร์ให้ง่ายเพื่อให้ผู้สนใจอ่านและไม่ต้องยุ่งยากทำความเข้าใจกับคำศัพท์เทคนิคต่าง ๆ ในส่วนของสาระนั้น (miscellaneous article) ด้วย

ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาประเมินบทความและให้ข้อเสนอแนะอันมีค่าอย่างยิ่งให้กับผู้นิพนธ์ ขอขอบคุณผู้สนใจทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารหน่วยวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และขอเชิญชวนนักวิจัย นิสิตนักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารหน่วยวิจัยฯ โดยส่งนิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) เข้าไปในระบบออนไลน์ได้ที่ <http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL> เท่านั้น ไม่รับบทความทางอีเมลยกเว้นกรณีที่มีปัญหาต้องการรับการแก้ไขในระบบก่อน

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
บรรณาธิการ